



ประกาศโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนาบุญกุล”

เรื่อง การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

ตามมติคณะรัฐมนตรี มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ ปิดการเรียนด้วยเหตุพิเศษ ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เพื่อตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่อาจได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส จึงอาศัยอำนาจตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าว ให้โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนาบุญกุล” ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ และให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

๑. ปิดการเรียนการสอน ๑๔ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน อยู่ในที่ต้ง สามารถติดต่อราชการได้ตลอดเวลา

๒. ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ที่ติด ๐, ร, มส., มผ. ดำเนินการสอบแก้ตัวครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยนักเรียนสามารถติดต่อครูประจำวิชาผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์หรือระบบออนไลน์เพื่อนัดหมายเรื่องการดำเนินการสอบแก้ตัวครั้งที่ ๒ และสอบแก้ตัวครั้งที่ ๒ โดยครูประจำวิชา ทำการสอบแก้ตัวโดยใช้วิธีที่เหมาะสม เช่น การสอนออนไลน์ ส่งงานทางอีเมลล์ หรือใช้เทคโนโลยีอื่นๆ ที่เหมาะสม

๒.๒ ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ที่ไม่ผ่านการสอบแก้ตัวครั้งที่ ๒ ให้ลงทะเบียนเรียนซ้ำรายวิชาที่ไม่ผ่าน ระหว่างวันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ ทางงานวัดและประเมินผล จะดำเนินการแจ้งผลให้แก่ผู้ปกครองนักเรียน โดยนักเรียนสามารถติดต่อครูประจำวิชาผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์หรือระบบออนไลน์เพื่อนัดหมายเรื่องการดำเนินการลงทะเบียนเรียนซ้ำรายวิชาที่ไม่ผ่าน โดยครูประจำวิชาทำการสอนโดยใช้วิธีที่เหมาะสม เช่น การสอนออนไลน์ ส่งงานทางอีเมลล์ หรือใช้เทคโนโลยีอื่นๆ ที่เหมาะสม


๒.๓ ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ติดตามการประกาศแจ้งกำหนดการใหม่ เรื่องการรับ ปพ.๑ ตามประกาศเดิมที่กำหนดการรับ ปพ.๑ ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ รอการประเมินสถานการณ์ แล้วจะมีการประกาศแจ้งวันกำหนดการรับ ปพ.๑ ใหม่อีกครั้งหนึ่ง

๓. เลื่อนการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ การสอบคัดเลือก การประกาศผล การรายงานตัว และการมอบตัว ที่ได้กำหนดวันไว้เดิมตามปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จนกว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

ทั้งนี้ สามารถติดตามข่าวสารทางเว็บไซต์โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” <http://www.sena.ac.th/> และ Facebook เพจโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” <https://www.facebook.com/Takuapasenafans/>

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นางสาวอรสา เสรีวงศ์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”